

**I. THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Chuyên đề 2023)****Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng đội ngũ cán bộ**

*Về tuyển chọn cán bộ:* Đây là khâu đầu tiên và rất quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Khâu chọn giống, nếu giống tốt ắt cây sẽ tốt”; đồng thời, Người đã đưa ra các tiêu chí để lựa chọn cán bộ: Những người đã tỏ ra rất trung thành và hăng hái trong công việc, trong lúc đấu tranh. Những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết việc dân chúng. Những người có thể phụ trách giải quyết các vấn đề trong những hoàn cảnh khó khăn. Ai sợ phụ trách và không có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo. Người lãnh đạo đúng đắn cần phải: “Khi thất bại không hoang mang, khi thắng lợi không kiêu ngạo. Khi thi hành các nghị quyết kiên quyết, gan góc, không sợ khó khăn. Những người luôn giữ đúng kỷ luật”.

*Về huấn luyện cán bộ:* Theo Hồ Chí Minh, cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy, Người chỉ rõ: “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”; “Bồi dưỡng thể hệ cách mạng cho đời sau là một công việc rất quan trọng và rất cần kíp”. Huấn luyện cán bộ về chuyên môn, nghiệp vụ theo phương châm làm việc gì học việc nấy; huấn luyện chính trị; huấn luyện văn hoá, khoa học, kỹ thuật; huấn luyện toàn diện,...; Người chỉ rõ, huấn luyện phải thiết thực và chu đáo, nghĩa là phải nắm được nhu cầu để huấn luyện. Phải xem xét, nghiên cứu mục đích huấn luyện ai, ai huấn luyện, huấn luyện như thế nào, phải kiểm tra ra sao và bài học cần phải áp dụng là gì,... Người cũng chỉ ra những khuyết điểm trong huấn luyện cán bộ, như lý luận và thực tế không ăn khớp, tư duy chính trị thì mệnh mông mà không thiết thực, huấn luyện nhiều mà hiệu quả ít.

Huấn luyện cán bộ là công việc thường xuyên, công phu, lâu dài, cần phải kiên trì và bền bỉ mới có kết quả tốt. Bởi vì: “Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm, mà đào tạo được một người cán bộ tốt... cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới được”. Bản thân Người là một tấm gương mẫu mực trong huấn luyện, đào tạo cán bộ.

*Về vấn đề hiểu cán bộ:* Theo Người, muốn biết rõ cán bộ, muốn đối đãi một cách đúng đắn các hạng người, trước hết phải sửa chữa những khuyết điểm của mình. Mình càng ít khuyết điểm thì cách xem xét cán bộ càng đúng.

Người nhấn mạnh, cách xem xét cán bộ quyết không nên chấp nhất. Một người cán bộ khi trước có sai lầm, không phải vì thế mà sai lầm mãi. Cũng có cán bộ chưa bị sai lầm, nhưng chắc gì sau này không phạm sai lầm?

Việc xem xét cán bộ không chỉ xét ở ngoài mặt, chỉ xét một lúc, một việc, mà phải xét kỹ cả toàn bộ công việc của cán bộ.

Những người hay khoe công việc, hay a dua, tìm việc nhỏ mà làm, trước mặt thì theo mệnh lệnh, sau lưng thì trái mệnh lệnh, hay công kích người khác, hay tự tăng bốc mình, những người như thế, tuy làm được việc nhưng cũng không phải cán bộ tốt.

Những người cứ cầm đầu làm việc, không ham khoe khoang, ăn nói ngay thẳng, không che giấu khuyết điểm của mình, không ham việc dễ, tránh việc khó, bao giờ cũng kiên quyết làm theo mệnh lệnh của Đảng, vô luận hoàn cảnh thế nào, lòng họ cũng không thay đổi, những người như thế, dù công tác kém một chút cũng là cán bộ tốt. Người ở đời, ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu. Ta phải khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sửa chữa chỗ xấu cho họ.

*Về việc khéo dùng cán bộ:* Người căn dặn: “Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được”. Dùng cán bộ phải đặt người đúng việc, vì việc mà đặt người, chứ không phải vì người mà đặt việc. Người phê bình: “Thường chúng ta không biết tùy tài mà dùng người. Thí dụ: thợ rèn thì bảo đi đóng tù, thợ mộc thì bảo đi rèn dao. Thành thử hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài mà dùng người thì hai người đều thành công”. Cách đối với cán bộ là một điều trọng yếu trong sự tổ chức công việc. Cách đối với cán bộ có khéo, có đúng thì mới thực hiện được nguyên tắc “Vấn đề cán bộ quyết định mọi việc”. Muốn cán bộ làm được việc, phải khiến cho họ yên tâm, vui vẻ làm việc. Người yêu cầu phải thực hành 3 điểm sau:

*Một là,* khiến cho cán bộ *cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến.* Người lãnh đạo muốn biết rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình, muốn biết công tác của mình tốt hay xấu, không gì bằng khuyên cán bộ mình mạnh bạo đề ra

ý kiến và phê bình. Như vậy không những không phạm gì đến uy tín của người lãnh đạo mà còn phát huy dân chủ trong Đảng. Nếu cán bộ không nói năng, không đề ý kiến, không phê bình, thậm chí lại tăng bốc lãnh đạo, thì đây là một hiện tượng rất xấu.

*Hai là, khiến cho cán bộ có gan phụ trách, có gan làm việc.* Người cho rằng, việc hay hay dở một phần do cán bộ đủ năng lực hay không, nhưng một phần cũng do cách lãnh đạo đúng hay không. Năng lực của người không phải hoàn toàn do tự nhiên mà có mà một phần lớn do công tác, do tập luyện mà có. Lãnh đạo khéo, tài nhỏ có thể hoá ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hoá ra tài nhỏ.

Khi giao công việc cho cán bộ cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp đặt đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính và những khó khăn có thể xảy ra. Những vấn đề đã quyết định rồi thì thả cho cán bộ làm, khuyên cán bộ cả gan mà làm.

Trước khi trao công tác, cần phải bàn kỹ với cán bộ. Nếu cán bộ gánh không nổi thì không miễn cưỡng trao việc. Khi đã trao phải hoàn toàn tin tưởng.

Người yêu cầu: Phải đào tạo một mớ cán bộ phụ trách, có gan làm việc, ham làm việc. Có thể Đảng mới thành công. Nếu đào tạo một mớ cán bộ nhát gan, dễ bảo “đạp đi, hò đứng”, không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng.

*Ba là, không nên tự tôn, tự đại, mà phải nghe, phải hỏi ý kiến của cấp dưới.*

Đối với cấp dưới, người lãnh đạo phải tiếp thu, lắng nghe, góp ý, phê bình. Nếu ý kiến cấp dưới không đúng, cấp trên không quở trách mà nên vui vẻ giải thích cho họ hiểu và động viên họ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác. Nếu cán bộ không yên tâm làm việc, người lãnh đạo phải xét rõ chỗ lãnh đạo không đúng của mình để thuyết phục và động viên cán bộ; nếu vì công tác không hợp với năng lực cán bộ, phải phân công công việc thích hợp hơn.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, khéo dùng cán bộ còn thể hiện ở chỗ biết kết hợp hài hoà giữa thế hệ cán bộ đi trước và cán bộ kế cận. Những cán bộ đi trước có nhiều kinh nghiệm về lãnh đạo, được rèn luyện thử thách nhiều trong thực tế. Còn cán bộ trẻ là những người hăng hái, nhiệt huyết, nhạy cảm với cái mới và chịu khó học tập nên nhanh tiến bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, phụ nữ có tiềm năng to lớn, đặc biệt là khả năng lãnh đạo, “có nhiều phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo ở cơ sở. Nhiều người công tác rất giỏi”. Vì vậy, Đảng và Chính phủ phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, phải thực hiện tốt bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng góp phần nâng cao trình độ, năng lực để họ có đủ khả năng tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội, các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Các cấp, các ngành đặc biệt phải chú ý cất nhắc cán bộ phụ nữ vào các cơ quan lãnh đạo, nhất là các ngành hoạt động thích hợp với phụ nữ.

Khéo dùng cán bộ còn thể hiện ở trọng dụng nhân tài cả trong và ngoài Đảng. Theo Người, bất kỳ ai, có khả năng, đủ tiêu chuẩn, cần cho nhu cầu của cách mạng là phải dùng,... vì Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng là của dân tộc.

Theo Người, công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu. Phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng mỗi một người có ích cho công việc chung của chúng ta.

*Phải có gan cất nhắc cán bộ:* Cất nhắc cán bộ là một công tác cần kíp. Trong quá trình sử dụng cán bộ, Người yêu cầu phải thật sự thận trọng việc này. Người chỉ rõ: “Cất nhắc cán bộ, không nên làm như giã gạo. Nghĩa là từ trước khi cất nhắc không xem xét kỹ, khi cất nhắc rồi không giúp đỡ họ, khi họ sai lầm thì đẩy họ xuống, chờ lúc họ làm khá lại cất nhắc lên. Một cán bộ bị nhắc lên, thả xuống ba lần như thế thì hỏng cả đời”.

Trước khi cất nhắc cán bộ, phải nhận xét rõ ràng. Không những xem xét công tác, cách sinh hoạt, cách viết, cách nói, mà còn phải xem xét việc làm của cán bộ có đúng với lời nói, bài viết hay không. Phải biết ưu điểm, khuyết điểm của cán bộ. Phải xem xét quá trình công tác của cán bộ từ trước đến nay. Biết rõ ràng cán bộ mới có thể cất nhắc cán bộ một cách đúng mực. Sau khi đã cất nhắc, phải giúp đỡ cán bộ, động viên cán bộ cố gắng, vun trồng lòng tự tin, tự trọng.

Người cũng yêu cầu: Khi cất nhắc cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm, vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại.

Đặc biệt, Hồ Chí Minh phê bình mạnh mẽ việc cất nhắc, bổ nhiệm cán bộ theo hướng cục bộ, địa phương, “một người làm quan cả họ được nhờ”. Người viết: “Có những đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả

họ được nhờ” đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này việc kia, làm được hay không, mặc kệ. Hồng việc, đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được”. Người cần dặn: Cất nhắc cán bộ phải vì công tác, tài năng, vì cố động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế công việc nhất định chạy. Nếu vì lòng yêu ghét, vì thân tích, vì nể nang, nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế là có tội với Đảng, có tội với đồng bào.

*Phải thương yêu cán bộ:* Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Không phải vài ba tháng hoặc vài ba năm là đào tạo được một người cán bộ tốt, mà cần phải công tác, đấu tranh, huấn luyện lâu năm mới có được... Trong lúc tranh đấu, rất dễ mất một người cán bộ. Vì vậy, Đảng phải yêu thương cán bộ.

Nhưng thương yêu không phải là võ vè, nuông chiều, thả mặc. Thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm, là giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn... Thương yêu là luôn chú ý đến công tác của họ, kiểm thảo họ. Hễ thấy khuyết điểm thì giúp đỡ họ sửa chữa ngay, để vun trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ. Đồng thời, phải nêu rõ những ưu điểm, những thành công của họ. Phải vun đắp chí khí của họ, để đi đến chỗ “bại không nản, thắng cũng không kiêu”. Lúc phê bình họ, ta chớ có thái độ gay gắt. Lúc khen ngợi họ, ta phải cho họ hiểu rằng: Năng lực của mỗi người đều có giới hạn, tuy có thành công cũng chớ kiêu ngạo. Kiêu ngạo là bước đầu của thất bại.

*Về việc xử lý vấn đề cán bộ sai lầm:* Một trong những điểm lớn trong chính sách cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phê bình cán bộ mắc sai lầm. Theo Hồ Chí Minh, người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm. Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Trừ những người cố ý phá hoại, ngoài ra không ai cố ý sai lầm, sai lầm là vì không hiểu, không biết.

Chính vì vậy, người lãnh đạo cần phải dùng thái độ thân thiết, giúp cán bộ mắc sai lầm, khuyết điểm tìm ra nguyên nhân, cách khắc phục, làm cho cán bộ vui lòng sửa chữa sai lầm, khuyết điểm. Do đó, đòi hỏi người lãnh đạo phải phê bình cho đúng. Sửa đổi sai lầm, khuyết điểm là trách nhiệm của cán bộ, nhưng một phần cũng là trách nhiệm của người lãnh đạo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Sửa chữa sai lầm cần dùng cách giải thích, thuyết phục, cảm hoá, dạy bảo, nhưng không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ. Nếu nhất luật không xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, sẽ mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Vì vậy, hoàn toàn không dùng xử phạt là không đúng. Mà chút gì cũng dùng đến xử phạt cũng không đúng. Vậy nên, cần phải phân tách rõ ràng cái cố ý sai lầm, phải xét kỹ lưỡng việc nặng hay nhẹ, phải dùng xử phạt cho đúng.

## **II. THÔNG TIN ĐỊNH HƯỚNG**

### **1. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”**

Thời gian qua, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương của tỉnh Bến Tre đã phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đạt được một số kết quả tích cực. Công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh, nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân được nâng cao. Các chương trình tín dụng hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, phát triển giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người dân.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đời sống của một bộ phận người dân và công nhân lao động gặp nhiều khó khăn. Việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách còn một số hạn chế, bất cập, nhiều người dân vẫn chưa tiếp cận được với các dịch vụ tài chính của các ngân hàng, dẫn đến tình trạng phải vay từ các nguồn vốn không chính thức, không hợp pháp. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, với thủ đoạn rất tinh vi, gây mất an ninh, trật tự và lo lắng, bức xúc trong Nhân dân.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng. Ngày 06/02/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3242-CV/TU, theo đó, đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**\* Các cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương**

- Lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách tín dụng ngân hàng, đặc biệt chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng để người dân chủ động tiếp cận với nguồn vốn tín dụng lành mạnh; tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo để Nhân dân hiểu rõ hành vi, hậu quả của hoạt động “tín dụng đen”; vận động người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”,...

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; mở các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen” và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tội phạm.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh tài chính, kinh doanh có điều kiện; tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ,... trái quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,... huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

**\* Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh**

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tạo công ăn việc làm cho người lao động; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh tài chính, kinh doanh có điều kiện; rà soát, kiểm soát chặt các ngành nghề dễ bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động; thành lập các tổ công tác liên ngành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay,... có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, kịp thời phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm.

- Phối hợp Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và tín dụng chính sách; trong đó, đa dạng các hình thức cho vay; tạo điều kiện thuận lợi, linh hoạt trong thủ tục cho vay và thanh toán giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn vay. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; các chương trình tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để đầu tư vào sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Bảo đảm các ngân hàng thực hiện tốt nghiệp vụ ngân hàng, không bị đối tượng lợi dụng tiếp tay cho hoạt động “tín dụng đen”; rà soát, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi móc nối với các đối tượng cho vay lãi nặng, đảo nợ, cho vay trái quy định của pháp luật (nếu có).

- Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

**\* Đảng ủy Công an tỉnh:** Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an thực hiện có hiệu quả đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt xóa các tụ điểm cho vay lãi nặng; tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời đưa vào diện quản lý các đối tượng có hành vi nghi vấn có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập đường dây nóng về tin báo, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”; bảo đảm ngân sách, phương tiện, kỹ thuật cho việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố liên quan đến cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vơ vét, ... các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Phối hợp các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, bảo đảm xử lý nghiêm theo quy định, góp phần phòng ngừa chung.

\* **Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:** Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng công tác thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng về các chính sách tín dụng của các ngân hàng; về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; các vụ việc liên quan đến “tín dụng đen” bị phát hiện, xử lý.

\* **Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn:** lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phối hợp tuyên truyền các chính sách tài chính, tín dụng của các ngân hàng; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; tuyên truyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của “tín dụng đen”; rà soát, nắm chắc nhu cầu vay vốn của đoàn viên, hội viên, Nhân dân để tuyên truyền, vận động, kết nối, tạo điều kiện cho người có nhu cầu tiếp cận với các gói tín dụng ưu đãi của các ngân hàng; thực hiện hiệu quả các hình thức cho vay ủy thác, cho vay thông qua tổ tiết kiệm - vay vốn; tăng cường giám sát từ địa bàn khu dân cư, vận động Nhân dân giám sát và tố giác các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; phối hợp giám sát, ngăn ngừa cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động có liên quan đến “tín dụng đen”.

\* **Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh:** lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh.

## **Ban Biên tập**

### **2. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị**

Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị có một số điểm quan trọng sau:

Phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm và thành phần ghi phiếu tín nhiệm: Là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể đối với từng chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp), cụ thể như sau: Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do hội đồng nhân dân các cấp bầu. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm: (1) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ Nhân dân; liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác; khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. (2) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu): Kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ

quan, đơn vị trực thuộc. Kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ. Những trường hợp có trên 50% phiếu nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định. Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.

### **Ban Tuyên giáo Trung ương**

### **3. Khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, có thực chất phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội ngay từ đầu năm**

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2015), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 07/01/2015. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh đã cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị bằng kế hoạch số 43-KH/MTTQ-BTT, ngày 04/5/2015 triển khai trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên và đã đạt được thành quả rất đáng trân trọng sau 8 năm triển khai thực hiện. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phát động toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ra lời kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh nhà hưởng ứng tích cực bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp. Với tinh thần “Đồng tâm”, “Đồng lòng”, “Đồng loạt” của phong trào Đồng Khởi năm xưa với “Đồng Khởi mới” hôm nay đã thôi thúc cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ góp phần đưa Bến Tre phát triển lên tầm cao mới.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU với tinh thần quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chủ trì, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Từ đó góp phần đem lại những thay đổi lớn về diện mạo và tiềm lực cho nông thôn, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo cùng với các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã đem lại những thành tựu to lớn rất đáng trân trọng.

Năm 2022 là năm cũng còn rất nhiều khó khăn, thách thức đối với Nhân dân cả nước nói chung, Nhân dân Bến Tre nói riêng do hậu quả của dịch bệnh và thiên tai. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cùng với sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh nhà, phong trào “Đồng Khởi mới” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Với tinh thần “Nhà nhà thi đua, người người thi đua, ngành ngành thi đua” theo phương châm “Hai chân, 3 mũi”, nhiều phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” đã được triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh với nhiều cách làm sáng tạo, thực hiện tốt việc “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”....

Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên, trên tất cả các lĩnh vực, như tập trung “Đồng Khởi mới” trong giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát triển kinh tế-xã hội; phòng chống dịch bệnh,... Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đồng thuận thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, kinh phí... thực hiện các dự án, xây dựng các công trình giao thông, công trình thủy lợi và các công trình, dự án trong xây dựng nông

thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương; xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao theo nghị quyết Tỉnh ủy đề ra, ... Đặc biệt tham mưu tổ chức buổi đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và thực hiện các công trình trọng điểm tỉnh Bến Tre.

“Đồng Khởi mới” trong giảm nghèo bền vững, vận động người nghèo có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ sự hỗ trợ của nhà nước và mạnh thường quân; phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững. Hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong năm 2023.

“Đồng Khởi mới” trong phát triển kinh tế - xã hội: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tham gia xây dựng nông thôn mới; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; đoàn kết, đồng thuận tham gia thực hiện hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

Để phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” tiếp tục triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre kêu gọi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng thực hiện một số nội dung sau:

**Thứ nhất**, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động để cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm chắc, hiểu rõ mục tiêu cần đạt được theo phương châm “Hai chân - Ba mũi”; thống nhất nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả và liên tục. Hàng năm từng cơ quan, đơn vị đăng ký nội dung phát động thi đua cụ thể với mục tiêu, thời gian hoàn thành, đăng ký tập thể, cá nhân điển hình trong thi đua, theo nội dung Công văn số 3106-CV/TU, ngày 21/12/2022 của Tỉnh ủy về việc triển khai phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” năm 2023 và những năm tiếp theo; kế hoạch số 841/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh về Phát động đợt thi đua cao điểm “Đồng Khởi mới” trong công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 và Dự án Đường gom vào cầu Rạch Miễu 2 (đợt 2); kế hoạch số 88-KH/BTCTU, ngày 06/02/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về chọn điển hình thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01-CT/TU về công tác xây dựng Đảng năm 2023 và những năm tiếp theo...

Đề đạt được các mục tiêu đặt ra cho giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xác định phải tập trung quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền, triển khai thực hiện các phong trào bằng nhiều hình thức. Quan tâm công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng những cá nhân, tập thể điển hình, các mô hình, cách làm hay trong giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới;... Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ngày chủ nhật nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, tạo sự đồng thuận trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

**Thứ hai**, thực hiện tốt các nội dung phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” do Tỉnh ủy lãnh chỉ đạo, tập trung quyết liệt về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm thực hiện cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 với chủ đề “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

**Thứ ba**, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Quy định 218 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát huy tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công khai trong quy hoạch xây dựng, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, các khoản đóng góp của Nhân dân phải đảm bảo thông tin rộng rãi cho người dân biết, tham gia ý kiến, giám sát và đồng thuận thực hiện. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây

dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

**Thứ tư**, tuyên truyền mạnh mẽ mọi người tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hướng đến xây dựng Bến Tre là tỉnh phát triển khá thuộc nhóm 5 Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và nhóm 30 cả nước vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên thì mỗi người dân Bến Tre phải chung tay, góp sức, trước mắt là đồng thuận thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

**Thứ năm**, đề phong trào “Đồng Khởi mới” có sức lan tỏa mạnh mẽ, mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm của mình. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; vận động Nhân dân tham gia thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, làm cho tinh thần “Đồng khởi mới” được lan tỏa, thúc đẩy phong trào phát triển mạnh mẽ. Thực hiện tốt “Xây dựng điển hình, học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình” trên các lĩnh vực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”.

Thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt; cán bộ, đảng viên nêu gương trước Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nêu gương trong thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nêu gương về tư tưởng, đạo đức, lối sống; lắng nghe và gắn bó với Nhân dân, tôn trọng Nhân dân; chăm lo mọi mặt đời sống của Nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “tinh nắm đến xã; huyện nắm đến ấp, khu phố; xã nắm đến hộ gia đình”.

Phong trào Đồng Khởi ở Bến Tre là biểu hiện sinh động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh. Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phong trào Đồng Khởi 63 năm về trước, đến nay vẫn còn nguyên giá trị, cần được kế thừa, phát triển và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng của đất nước, nhằm phát huy tối đa sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp nối tinh thần Đồng Khởi Bến Tre, phong trào “Đồng Khởi mới” hôm nay, với sự đồng lòng của Nhân dân nhất định phong trào “Đồng Khởi mới” sẽ tiếp tục đi vào cuộc sống và có tính lan tỏa trên nhiều lĩnh vực.

**Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre**

### **III. THÔNG TIN THAM KHẢO**

**1. Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023): BẾN TRE TỔ CHỨC TỐT NGÀY HỘI BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN NĂM 2023**

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2023. Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023). Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri và Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hàm Luông thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức phần hội “Ngày hội Biên phòng toàn dân” cấp tỉnh năm 2023 tại xã An Thủy, huyện Ba Tri.

Ngày hội Biên phòng toàn dân đầu tiên của tỉnh Bến Tre diễn ra tại xã An Thủy vào ngày 16,17/02/2023 với nhiều hoạt động thiết thực: Triển khai thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, dưới sự hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bến Tre, sự hưởng ứng nhiệt tình của Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, mọi tầng lớp Nhân dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển của huyện Ba Tri nói riêng, của tỉnh nói chung đã thu được nhiều kết quả quan trọng.

Đến với xã An Thủy, đây là xã biên giới biển của huyện Ba Tri và là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền 4 xã An Thủy - Tân Thủy - Bảo Thuận - Bảo Thạnh đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Hàm Luông, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn khu vực biên giới biển của huyện.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, 4 xã thuộc địa bàn quản lý của Đoàn Biên phòng Hàm Luông đã phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, vận động tập thể và hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên phối hợp với Đoàn Biên phòng Hàm Luông thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp như: Vận động nhân dân tích cực hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo. Thông qua chương trình phối hợp đã có nhiều chương trình như: “Nâng bước em tới trường”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”,... và nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Đội tàu thuyền xung kích tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn”, ... góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm, lực lượng công an, quân sự 4 xã cũng đã phối hợp với Đoàn Biên phòng Hàm Luông tổ chức tuần tra địa bàn khu vực biên giới biển, cửa sông, rạch, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Ba Tri đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trên địa bàn và cán bộ, chiến sĩ BDBP trong triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về xây dựng, bảo vệ biên giới biển, đảo và mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền 4 xã và lực lượng BDBP trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của Nhân dân trên địa bàn cùng BDBP tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao để mỗi người dân vùng biên giới biển là một "chiến sĩ Biên phòng", góp phần thực hiện chủ trương phát triển về hướng Đông của Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã, BDBP cũng đã tặng 8 căn nhà, mỗi căn nhà 50 triệu đồng (đại đoàn kết, tình nghĩa, tình thương) cho các gia đình chính sách. Tặng 60 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu được đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”, Mô hình “Hũ gạo tình thương” và các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 240 người/360 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ ngày Hội còn có các hoạt động thi đấu các môn thể thao: thi đấu bóng chuyền hơi nữ, nhảy bao, đập niêu, Hội thi tuyên truyền biển đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam... thu hút đông đảo Nhân dân trên địa bàn tham gia. Những hoạt động ý nghĩa này đã thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân - dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên khu vực biên giới biển của huyện, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới biển của tỉnh.

**Đỗ Minh Tuấn, Bộ đội Biên phòng tỉnh**

## **2. Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023): TUỔI TRẺ BẾN TRE TIÊN PHONG CHUYÊN ĐỔI SỐ VÀ THAM GIA XÂY DỰNG BẾN TRE XANH**

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có sự tập trung chủ động triển khai, quyết liệt trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm đã đề ra, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Nghị quyết của Tỉnh ủy và triển khai phù hợp thực tiễn của địa phương; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn ở cấp mình tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức triển khai tích cực và đồng bộ các chương trình, hoạt động phát huy thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội với nhiều nội dung, hình thức phong phú, như thi đua Đồng Khởi mới xây dựng Bến Tre xanh; xung kích đi đầu trong tham gia chuyển đổi số, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện tham gia xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Bến Tre tình nguyện vì cộng đồng”,... đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều công trình, phần việc sáng tạo, thiết thực, lan tỏa, mang dấu ấn màu áo thanh niên như: Triển khai thực hiện Công trình “Mái ấm Thanh niên” xây mới 82 căn nhà Tình thương, Nhà Tình Nghĩa, Nhà Khăn quàng đỏ với số tiền trên 3,2 tỷ đồng; Công trình “Nhịp cầu Thanh niên” xây dựng 27 cầu bê tông nông thôn trị giá 1,2 tỷ đồng; công trình “Đường Thanh niên” xây dựng 21 tuyến đường giao thông nông thôn trị giá 1,2 tỷ đồng. Công trình “Sắc xanh xứ Dừa” trồng và chăm sóc 342.281 cây xanh trị giá 01 tỷ đồng; công

trình “*Rừng phòng hộ do thanh niên quản lý*” trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, đã trồng được 2.120 cây tại Cồn Đất, xã An Hiệp, huyện Ba Tri. Hỗ trợ vay vốn 8,9 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, tư vấn hướng nghiệp cho 31.712 đoàn viên, thanh niên, giới thiệu việc làm cho 4.913 thanh niên, dạy nghề 1.251 thanh niên, giúp đỡ 19.225 thiếu nhi, xây mới 32 điểm vui chơi cho thiếu nhi, trồng mới 42.281 cây xanh, hiến 2.213 đơn vị máu, xung kích đi đầu trong công tác chuyển đổi số, thành lập 195 trang Fanpage và 170 trang Zalo page để cung cấp, tuyên truyền các nội dung chỉ đạo điều hành, tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của Đoàn các cấp đạt tỷ lệ 100%, triển khai có hiệu quả đội hình “*Thanh niên xung kích hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến*” tại bộ phận một cửa các cấp, thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng, triển khai có hiệu quả mô hình “*Chợ 4.0 bình thường mới*”, “*Tuyến phố không tiền mặt*”, trong đó mô hình “*Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội hướng dẫn thanh thiếu nhi và người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt*” là 01 trong 15 mô hình được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” năm 2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Với những kết quả đó, năm 2022, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre được Trung ương Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và trao 04 Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội, Đội và khôi Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi. Những kết quả đạt được, là sự nỗ lực của tập thể cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Bước sang năm 2023 với chủ đề “*Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*”, với sự thống nhất và quyết tâm cao nhất, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác lập chủ đề Tháng Thanh niên 2023 là “*Tuổi trẻ Bến Tre tiên phong chuyển đổi số và xây dựng Bến Tre xanh*” với mong muốn tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn, Hội, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án Bến Tre xanh của tỉnh. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị. Thời gian diễn ra Tháng Thanh niên trên địa bàn tỉnh từ ngày **28/02** đến hết ngày **31/3/2023** với các nội dung trọng tâm, đó là:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đó tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn, tuổi trẻ Việt Nam và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), cụ thể hóa các giá trị cốt lõi, tiêu chuẩn định hướng về giá trị hình mẫu thanh niên Đồng Khởi tiêu biểu giai đoạn 2023 - 2027.

- Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng Bến Tre xanh, triển khai thí điểm thực hiện mô hình “*Tổ Nhân dân tự quản phân loại rác tại nguồn*” phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên trong tổ chức các hoạt động tình nguyện. Tổ chức các hoạt động Đoàn tham gia chuyển đổi số được xác lập là nội dung trọng tâm thông qua việc đa dạng hóa các hình thức tình nguyện trên không gian số, triển khai hoạt động của các câu lạc bộ, các cuộc thi, ngày hội, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số. Vận hành Cổng thông tin kết nối tình nguyện tỉnh Bến Tre thông qua Ứng dụng Sổ tay cán bộ Đoàn; phát huy vai trò của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng, tiếp tục thực hiện và duy trì hiệu quả các mô hình “*Chợ 4.0*”, mở rộng việc thực hiện các mô hình “*Tuyến phố không tiền mặt*” trên toàn tỉnh, thí điểm thực hiện mô hình “*Căn tin không tiền mặt*”, hướng dẫn học sinh khối THPT sử dụng dịch vụ công trực tuyến và cách sử dụng chứng thực điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến khi thi Đại học, Cao đẳng.

- Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, hội nhập quốc tế, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi tập trung thực hiện việc ứng dụng công nghệ số trong việc tổ chức các chương trình, hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp và kết nối, tư vấn việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp hoàn thiện sản phẩm, xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Kết nối đầu ra sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên, hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp; triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên; huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi.

- Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tập trung đẩy mạnh quá trình hoàn thiện định danh các tài khoản của đoàn viên trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, phát triển đoàn viên; tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, xác lập thực hiện 02 ngày cao điểm được triển khai tới 100% Đoàn cơ sở theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn gồm: Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến (ngày 18/3/2023) và Ngày Đoàn viên (ngày 26/3/2023) với 13 chỉ tiêu cụ thể.

Tin rằng với sự nỗ lực, tập trung của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, cùng sự nhiệt huyết, đồng lòng hưởng ứng của các bạn đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên 2023 trong đó chú trọng đầu tư cho công tác tuyên truyền và xây dựng các mô hình điểm, tạo điển hình, giải pháp cụ thể, phát huy hiệu quả những mô hình đã xây dựng để từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, đoàn kết, tập hợp, vận động tuổi trẻ Bến Tre cùng chung tay tiên phong chuyển đổi số và xây dựng Bến Tre xanh.

### **Ban Thường vụ Tỉnh đoàn**

#### **3. Một số tình hình thế giới thời gian gần đây**

- Theo dữ liệu mới công bố ngày 09/02/2023 của Trung tâm Agroexport thuộc Bộ Nông nghiệp Nga, Trung Quốc đã vượt Liên minh châu Âu (EU) trở thành nhà nhập khẩu thực phẩm và nông sản lớn nhất của Nga. Số lượng sản phẩm công nghiệp - nông nghiệp Trung Quốc nhập khẩu từ Nga tiếp tục đi lên, tăng 44% trong năm 2022. Trung tâm Agroexport cho biết, Nga có tiềm năng mở rộng hơn nữa nguồn cung cấp thực phẩm cho Trung Quốc. Agroexport liệt kê các mặt hàng xuất khẩu hứa hẹn nhất là cá và hải sản, ngũ cốc, sản phẩm thịt cùng dầu thực vật.

- Ngày 11/02/2023, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, trận động đất thảm khốc tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vừa qua đã ảnh hưởng tới gần 26 triệu người. Tính đến 10 giờ sáng 14/02/2023 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa đã vượt 41.000 người, số người bị thương là hơn 85.000. Cơ quan y tế quốc tế cảnh báo điều này khiến cho việc giúp đỡ người bị thương trong thảm họa càng trở nên khó khăn hơn. Trong khi các cơ sở cứu chữa khẩn cấp quá tải, các dịch vụ y tế thiết yếu đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chăm sóc những người bị chấn thương, chăm sóc phục hồi sau chấn thương, cung cấp các loại thuốc thiết yếu, phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát và hỗ trợ sức khỏe tâm thần là những việc cấp thiết hiện nay tại hai quốc gia nói trên.

- Ngày 04/02/2023, Mỹ đã bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Mỹ cho rằng mang chức năng do thám. Ngay sau đó, Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định đó chỉ là một khinh khí cầu quan trắc khí tượng và phản đối “phản ứng thái quá” của Mỹ. Ngay sau vụ việc, ngày 10/02/2023, Bộ Thương mại Mỹ đã thêm 6 thực thể Trung Quốc vào “danh sách đen” vì hỗ trợ các chương trình hàng không vũ trụ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó có khinh khí cầu và các thành phần liên quan.

### **Ban Tuyên giáo Trung ương**

#### **4. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bến Tre tháng 02/2023**

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong tháng 02/2023 cơ bản ổn định. Phạm pháp hình sự xảy ra 11 vụ (tăng 03 vụ so với tháng trước); gồm: 05 vụ trộm cắp tài sản, 03 cố ý gây thương tích, 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 01 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ đánh bạc. Công an thành phố đã điều tra, làm rõ 11/11 vụ, 16 đối tượng, đã khởi tố 10 vụ - 10 bị can). Phát hiện và xử lý 07 vụ tệ nạn xã hội (giảm 02 vụ so với tháng trước), với 34 đối tượng vi phạm, cụ thể: 03 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 04 vụ đánh bạc. Tai nạn xã hội 03 vụ, trong đó 02 vụ tai nạn giao thông, chết 02 người, bị thương 01 người và 01 vụ cháy ước tính ban đầu, tài sản thiệt hại khoảng 171.000.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cụ thể: bắt quả tang 02 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 01 vụ mua bán trái phép chất ma túy; triệt xóa 04 tụ điểm đánh bạc; 02 tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy; giải tán, phá rã 07 tụ điểm đánh bạc; xử phạt hành chính 08 đối tượng có hành vi tụ tập gây mất trật tự khu dân cư (tụ tập xem đá gà), tổng số tiền 3.200.000 đồng; kiểm tra ma túy 50 đối tượng. Kết quả dương tính 08 đối tượng; xử phạt hành chính 08 đối tượng số tiền 12.000.000 đồng.

Nhằm ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng Công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ 109/105 lượt, 591/546 lực lượng tham gia. Kiểm tra 1.181 phương tiện; lập biên bản 109 trường hợp, giáo dục tại chỗ 1.072 trường hợp. Ra quyết định xử phạt 86 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 151.025.000 đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp. Công

an xã, phường phối hợp với đội trật tự đô thị tiến hành giải tỏa lòng lề đường 812 lượt, nhắc nhở 2.212 hộ buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Tổ chức tuần tra mật phục 33 lượt, tuần tra khép kín 47 lượt, có 655 lực lượng tham gia, giải tán 83 nhóm, 532 đối tượng tụ tập về đêm.

Bước vào tháng 3/2023, Công an thành phố tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tăng cường công tác điều tra, khám phá án, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

**Phương Dung (CATP)**